

สรุปประเด็นการเสวนา

เราจะเดินทางไปไหนกันในโลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน จัดเสวนาเรื่อง “เราจะเดินทางไปไหนกันในโลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง” โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ เป็นวิทยากร และ อาจารย์สุรพล ทวีศักดิ์ เป็นพิธีกรเสวนา



ดร.ประมวล กล่าวว่า “โลกมีการผันผวนเปลี่ยนแปลง ทุกยุคทุกสมัย เพราะธรรมชาติของโลกเป็นเช่นนี้เอง สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าทำอะไร ความผันผวนเปลี่ยนแปลงของโลกจะไม่ทำให้จิตใจเราหวั่นไหว วิตกกังวล หรือ กลัวการใช้ชีวิต ผมว่าเราต้องเชื่อมั่นในความดีงามของ

มนุษย์ มองเห็นคุณค่าของตนเอง เช่น ความปรารถนาความสำเร็จในชีวิต ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ มิตรภาพ ความรัก ความใส่ใจ ความเอื้ออาทรระหว่างกัน”

ดร. ประมวลกล่าวอีกว่า “ถึงแม้โลกจะมีปัญหา หลากๆ ด้าน ชีวิตจะมีความทุกข์หรือมีอุปสรรค เรา อาจเผชิญกับความผิดหวังเจ็บปวดต่างๆ นานา แต่ชีวิต ก็มีแง่มุมที่งดงาม มีความสงบและมีพลังเหลือล้น ถ้า เรารู้จักมองอย่างเข้าใจ ความขัดแย้ง ปัญหาต่างๆ ใน สังคมอาจถูกเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้เป็นพลังในการ เปลี่ยนแปลงชีวิตคนและสังคมให้ดีขึ้นได้ ถ้าเราเปิดใจรับฟัง เรียนรู้ และเข้าใจคุณค่าของความเป็น มนุษย์ที่มีอยู่ในตัวเราและคนอื่นๆ อย่างแท้จริง”



ขณะที่ ดร.สุรพล สิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน มองว่า “การเสวนาในวันนี้ทำให้นักศึกษาได้ฟัง เรื่องเล่าจากประสบการณ์ แง่คิดที่ติงการวิทยากรที่สื่อให้ แต่ละคนมองเห็นคุณค่าของตนเอง เรื่องของชีวิตคือ เรื่องทุกข์หรือปัญหา แต่ถ้าทุกคนมองเห็นคุณค่าของ ตนเองปัญหาต่างๆก็จะแก้ได้อย่างถูกวิธี”

นางสาวหทัยวรรณ จันทเขต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน หนึ่งในผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา กล่าวว่า “ดิฉันได้ข้อคิดหลายด้าน มีความสุขมากๆ ขณะที่นั่งฟัง ดิฉันมองอาจารย์ประมวลแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีความสุขมาก เพราะท่านมองคนอื่นๆ อย่างเปิดใจ เข้าใจ แล้วก็มองหาแง่ดีของคนอื่นๆ เสมอ มองเห็นแง่มุมที่งดงามของเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ”



ขณะที่นางสาวรัตนพร ประพฤติดี กล่าวว่า “ได้แง่คิดดีๆ ได้รู้จักใช้ชีวิตให้เป็น ถึงแม้ดิฉันจะทำอย่างอาจารย์ประมวลไม่ได้ แต่ดิฉันก็รู้สึกดีใจมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้พบบุคคลที่น่าเคารพอย่างอาจารย์ประมวล ทำให้ดิฉันมองเห็นคุณค่าในชีวิตของตนเอง และมั่นใจที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยแง่คิดดีๆ ที่ได้จากการฟังวันนี้”



และนางสาวบุษราภรณ์ เข้มกล้า กล่าวว่าเสริมว่า “ทำให้เราได้แง่คิดที่ดีว่า ในโลกใบนี้ไม่ได้มีแต่คนเห็นแก่ตัว แข่งแย่งเอาเปรียบกันเสมอไป แต่ยังมีความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความเป็นมิตร อยู่รอบๆ ตัวเรา หากเรารู้จักมอง เราจะเห็นคุณค่าของตนเองและคนอื่น รู้ว่าควรใช้ชีวิต

ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างไร ทำทุกวันให้มีความสุขความเบิกบานกับคนรอบๆข้างอย่างไร ถ้าเรามีจิตใจอ่อนโยน และรู้จักเรียนรู้ทุกๆ สิ่งอย่างมีสติ มีความมุ่งมั่น เราก็ไม่ต้องกลัวการใช้ชีวิต ”
